

*

Số -KH/ĐU

Sơn La, ngày tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 19/01/2023
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025”**

Thực hiện Kế hoạch số 453-KH/ĐU ngày 30/6/2023 của Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “*Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025*”.

Đảng bộ bộ phận Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền Đề án 06 với những nội dung cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Thống nhất nhận thức: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng chính đồn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

- Triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Đề án phải thường xuyên, có nội dung cụ thể thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của các phòng chuyên môn và các chi bộ trực thuộc.

- Cấp ủy các chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tập thể lãnh đạo trong thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là: Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 13/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm,

thông tin sai trái, thù địch; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian Mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược An ninh mạng Quốc gia; Luật An ninh mạng năm 2018; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ, Cấp uỷ các chi bộ, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đoàn thể trong công tác phổ biến, quán triệt, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng chống “*Diễn biến hoà bình*”, thông tin xấu, độc, trên Internet, mạng xã hội. Quan tâm các nguồn lực vật chất, phương tiện kỹ thuật cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư “*Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội*” và hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ trực thuộc đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh uỷ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền (*phòng họp trực tuyến, công thông tin, nhóm ứng dụng nền tảng mạng xã hội...*).

Quán triệt cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật phát ngôn, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc nội dung bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (*Quyết định 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông*) đảm bảo an toàn, lành mạnh, bảo mật thông tin và chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; tuân thủ các quy tắc ứng xử, có hành vi ứng xử phù hợp với những

giá trị đạo đức, văn hoá, truyền thống của dân tộc; không sử dụng từ ngữ gây hận thù, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, dân tộc, tôn giáo.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; nâng cao sức “Đề kháng”, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch

Nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về vai trò quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, thực hiện nghiêm Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt công tác báo cáo đánh giá, sơ kết, tổng kết các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng bộ bộ phận.

Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

4. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các quy định về bảo mật quốc gia, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu mật.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy định số 217-QĐ/TW ngày 02/02/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin điện rộng của Đảng và trên mạng Internet; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình hiện nay; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch. Thực hiện tốt Luật Báo chí

năm 2016; Luật tiếp cận thông tin năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2019 của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Các chi bộ trực thuộc, các phòng chuyên môn, các đoàn thể tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật phát ngôn, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị. Chủ động chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời giáo dục, nhắc nhở, uốn nắn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp lợi dụng Internet, mạng xã hội để đăng tải, tán phát thông tin xuyên tạc, xấu, độc hoặc thể hiện thái độ ủng hộ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phân tử bất mãn chế độ, cơ hội chính trị trong ngành.

III- HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Hình thức:

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn lựa chọn nội dung tổ chức quán triệt, giáo dục lồng ghép trong các buổi giao ban của các phòng chuyên môn.

- Cấp ủy các chi bộ tổ chức tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

- Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề hằng năm.

2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch có từng nội dung và thời gian thực hiện cụ thể (*hoàn thành trong tháng 7 năm 2023*); Các phòng chuyên môn tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo đề cương (*6 tháng, 1 năm*) về Đảng ủy Bộ phận (*Đ/c Nguyễn Danh Toan*) để tổng hợp và báo cáo Đảng cấp trên theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của Đảng ủy bộ phận. Đề nghị các Chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCH Đảng bộ bộ phận;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Đoàn Văn Tứ